



๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง จัดสรรเงินอุดหนุนให้ศาสนสถานดำเนินงานโครงการลานธรรม ลานวิถีไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑  
เรียน วัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. ประกาศกรมการศาสนา รายชื่อศาสนสถานฯ	จำนวน	๑	ชุด
	๒. สำเนาบัญชีจัดสรรเงินอุดหนุน	จำนวน	๑	ชุด
	๓. แนวทางการดำเนินงานโครงการลานธรรม ลานวิถีไทย	จำนวน	๑	ชุด
	๔. แบบรายงานผลการดำเนินงาน	จำนวน	๑	ชุด

ด้วยรัฐบาล ได้มีนโยบายส่งเสริมให้มีการนำศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพ และมีคุณธรรม โดยส่งเสริมให้องค์การทางศาสนามีบทบาทในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างค่านิยม จิตสำนึกที่ดีแก่ประชาชน ผ่านกลไกประชารัฐเพื่อให้สังคมเกิดความมั่นคงสงบสุขร่มเย็นด้วยมิติทางศาสนา รวมทั้งระบบเศรษฐกิจ เกิดความมั่งคั่งเข้มแข็งบนวิถีวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาของท้องถิ่น ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน

กรมการศาสนา ได้จัดทำโครงการลานธรรม ลานวิถีไทย ส่งเสริมให้ศาสนสถานเปิดพื้นที่เป็นแหล่งเรียนรู้หลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งร่วมกับชุมชนในพื้นที่สืบสานวัฒนธรรมอันดีงามและได้ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดคัดเลือกศาสนสถาน จำนวน ๘๘๗ แห่ง ทั่วประเทศที่มีความพร้อมดำเนินงานและประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตามประกาศกรมการศาสนา รายชื่อศาสนสถาน que เข้าร่วมโครงการฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) เพื่อให้การดำเนินงานโครงการลานธรรม ลานวิถีไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์อย่างเป็นรูปธรรม จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ซึ่งในรอบปีผ่านมกราคมการศาสนา ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งในการร่วมสนับสนุนขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการลานธรรม ลานวิถีไทย ทั้งนี้ กรมการศาสนา ได้อุดหนุนงบประมาณให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. อุดหนุนงบประมาณให้ศาสนสถานที่มีความพร้อมดำเนินงานและประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ ศาสนสถานแห่งละ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการฯ ตามสำเนาบัญชีจัดสรรเงินอุดหนุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

๒. เบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบริหารจัดการและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการของศาสนสถาน ประกอบด้วย การจัดประชุมชี้แจงกระบวนการดำเนินงาน การจัดทำแผนปฏิบัติการร่วมกับผู้นำศาสนสถาน คณะกรรมการดำเนินงานโครงการประจำศาสนสถาน การติดตามประเมินผล และจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานฯ ศาสนสถาน แห่งละ จำนวน ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ตามสำเนาบัญชีจัดสรรเงินอุดหนุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

ประชาสัมพันธ์...

๓. ประชาสัมพันธ์โครงการศาสนาในฐานะผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณในเอกสารและป้ายประชาสัมพันธ์ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหรือวัดจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่

๔. เมื่อดำเนินการจัดกิจกรรมในไตรมาส ๑ - ๔ ขอให้รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณผ่านระบบติดตามประเมินผลของกรมการศาสนา (e-Project Tracking System) และเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นทั้งโครงการ ขอให้รายงานสรุปผลเป็นเอกสารให้ กรมการศาสนาทราบตามแบบรายงาน (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔) ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑ เพื่อจะได้สรุปผลการดำเนินงานเป็นภาพรวมของประเทศต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ ทั้งนี้ได้แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



(นายมานิส ทาร์ตน์ใจ)  
อธิบดีกรมการศาสนา

สำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

โทร. ๐ ๒๒๐๙ ๓๗๒๙

โทรสาร ๐ ๒๒๐๒ ๙๖๓๔